

GUNKUL ราศีจ้งบโค้งแรกฟุง- กำไรผงาด แตะ 439 ล้านทะยานกว่า 95.25%

14 May 2563 / เวลา 09:47 น.



มิติหุน-บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ศักยภาพเปี่ยมล้น โขว์งบโค้รมาส 1/2563 สุดแซ่บ! กำไรในส่วน
ของบริษัทยู่เท่ากับ 439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.25% ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 1,774 ล้านบาท ด้าน “โศกษา ดำรง
ปิยวุฒิ” บิ๊กบอส เผยภาพรวมธุรกิจของกลุ่มยังแข็งแกร่ง เดินหน้าทยอยรับรัรายได้จากโรงไฟฟ้าโซลาฟาร์ม และ
พลังงานลมที่ COD ไปแล้ว เตรียมประมูลโครงการใหม่เพิ่ม หนุนรายได้ทั้งปีโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 25% และ
9,000 ล้านบาท

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด
(มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2563 (สิ้นสุด วัน
ที่ 31 มีนาคม 2563) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า มีกำไรในส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 225 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 95.25%

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,774 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการขายไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้าเท่ากับ 936 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และให้บริการเท่ากับ 261 ล้านบาท และรายได้
จากการขายเท่ากับ 380 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือปีนี้ของกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้นทุกไตรมาส จากการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ

อีกท้ังย้ังม้ิงงานก้อสร้างในม้ือ (Backlog) ประมาณ 7,000 ล้าันบาท ช้ังจะทยอยรับร้ัรายได้ 2-3 ปี จ้ิงท้่าให้ ม้ันใจรายได้ และก้าไรสุ้ทธิในป้ีน้ี้จะเด็บโตอย้างโด้ดเด็น โดยบริษั้ท้่า ย้ังคงเป้าาหมาย

การเด็บโตป้ีน้ี้ไม่น้อยก้าว่า 25% หรือแด้ะ 9,000 ล้าันบาท ช้ังโด้รงการโรงไฟฟ้ापล้งงานลม และแสงอาทิตย์ ย้ังคงเป็็นตัวหล้้ากในการสร้างรายได้และท้่าก้าไรของบริษั้ท้่าในป้ีน้ี้

“ผลประกอบการได้รมาสแรกท้่าออกมาน้ัน ถ้ือว่าเป็็นไปตามท้่าค้าดการณ้ไ้ว เพราะสามารถเด็บโตท้ังรายได้ และ ก้าไร ช้ังมาจากธุรกิจผลิด้ การจ้ัดหาอุปกรณ้สำหรับระบบไฟฟ้ाप การจ้่าหน่ายไฟฟ้ापจากโรงไฟฟ้ापโซล้าร์ฟาร์ม และ โรงไฟฟ้ापล้งงานลม รวมถึงงานรับเหมาก้อสร้าง ส่วนสถานการณ้โด้วิด-19 ท้่าแพรระบาดอยู้่ในขณะน้ี้ ในส่วน ของโด้รงการท้่าได้ล้งทุ้นไปแล้วและอยู้่ระหว้างก้อสร้างย้ังคงด้าเนินธุรกิจได้ตามแผน ขณะท้่าโด้รงการใ้ใหม่ๆ ได้ ทยอยประมูลเพิ่มเด็มอย้างต่อเน้อง ประเม็็นว่าได้รับผลกรทบเพียงเล็กน้อยเท้าัน ช้ังค้าดว่า ผลการด้าเนินงาน ช้่วงท้่าเหล็ือป้ีน้ี้ของกลุ้มบริษั้ท้่า น้าจะเด็บโตได้อย้างต่อเน้อง และมีเสถียรภาพมากย้ังช้ันทุ้กได้รมาสอย้าง แนนอน” ประธานจ้่าหน้าท้่าบริหารกล้าวในท้่าสุด

www.mitihoon.com

